



ฉบับที่ 8/2561

เรื่อง แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงิน พฤษภาคม 2561

ภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือเดือนพฤษภาคม 2561 ขยายตัวต่อเนื่อง รายได้เกษตรกรขยายตัวจากผลผลิตและราคา การผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นตามวัตถุดิบเกษตรที่เอื้ออำนวยและอุปสงค์ต่างประเทศในผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ภาคการท่องเที่ยวขยายตัวต่อเนื่องจากนักท่องเที่ยวต่างชาติและชาวไทย การบริโภคภาคเอกชนทรงตัวโดยการใช้จ่ายเพื่อบริโภคสินค้าประจำวันปรับดีขึ้นต่อเนื่อง การใช้จ่ายภาครัฐเพิ่มขึ้นจากรายจ่ายประจำแต่รายจ่ายลงทุนชะลอตัว การลงทุนภาคเอกชนลดลงตามการลงทุนก่อสร้างเป็นสำคัญ

เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานทรงตัว อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเร่งตัวจากราคาน้ำมันขายปลีก อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นตามการว่างงานนอกภาคเกษตร

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ มีดังนี้

รายได้เกษตรกร เพิ่มขึ้นร้อยละ 90.9 จากระยะเดียวกันปีก่อน จากการขยายตัวของทั้งผลผลิตและราคาผลผลิตเกษตรขยายตัวร้อยละ 78.5 เพราะผลผลิตข้าวนาปรังเพิ่มขึ้นมากจากอากาศเอื้ออำนวยและน้ำชลประทานเพียงพอ และผลผลิตอ้อยโรงงานขยายตัวสูงจากฐานต่ำปีก่อน ส่วนผลผลิตมันสำปะหลังและลิ้นจี่ลดลงตามการลดพื้นที่ปลูก ด้านราคาสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.0 ตามราคาข้าวเปลือกเจ้าที่เพิ่มขึ้นตามอุปสงค์ต่างประเทศเป็นสำคัญ ขณะที่ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้นจากความต้องการของอุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์ ราคาลิ้นจี่และไข่ไก่สูงขึ้นตามปริมาณผลผลิตที่ลดลง

ผลผลิตอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปีก่อนร้อยละ 5.3 แต่ชะลอลงจากเดือนก่อน ปริมาณวัตถุดิบเกษตรเอื้ออำนวยทำให้การผลิตของอุตสาหกรรมสีข้าวและอุตสาหกรรมน้ำตาลยังขยายตัวต่อเนื่องแม้จะชะลอลงจากเดือนก่อน ขณะที่การผลิตของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขยายตัวตามความต้องการจากต่างประเทศ ส่วนการผลิตของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มลดลงเข้าสู่ระดับปรกติ

ภาคการท่องเที่ยว ขยายตัวต่อเนื่อง นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศโดยเฉพาะชาวจีน เครื่องชี้การท่องเที่ยวสำคัญที่ขยายตัวได้แก่ จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ จำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานในภาคเหนือ อัตราการเข้าพักแรมและราคาห้องพักเฉลี่ยของที่พักแรมในภาคเหนือ

การบริโภคภาคเอกชน ทรงตัว ดัชนีการบริโภคภาคเอกชนลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.1 จากระยะเดียวกันปีก่อน การใช้จ่ายเพื่อบริโภคสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันปรับดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 ด้านการบริโภคสินค้าคงทน การใช้จ่ายเพื่อซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลยังขยายตัวจากการส่งเสริมการขายและเงื่อนไขการผ่อนชำระจูงใจ แต่การใช้จ่ายเพื่อซื้อรถจักรยานยนต์หดตัวต่อเนื่องเพราะกำลังซื้อฐานรากยังไม่เข้มแข็ง

การใช้จ่ายภาครัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.9 จากระยะเดียวกันปีก่อน ตามรายจ่ายประจำเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.6 จากการเบิกจ่ายเงินของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างไรก็ตาม รายจ่ายลงทุนซึ่งมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 3.3 ชะลอลงจากเดือนก่อน เนื่องจากการลดลงของการเบิกจ่ายเงินเพื่อก่อสร้างถนนของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท อัตราการเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560-พฤษภาคม 2561 อยู่ที่ร้อยละ 64.8 ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 67.0

การลงทุนภาคเอกชน ลดลง ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนลดลงร้อยละ 2.1 จากเดือนระยะเดียวกันปีก่อน การลงทุนก่อสร้างลดลงในภาวะที่อุปทานคงค้างอาคารแนวราบและห้องชุดยังเหลืออยู่มาก เครื่องชี้การลงทุนก่อสร้างที่ลดลง เช่น ยอดคงค้างสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ที่ให้แก่ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ พื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้าง โดยเฉพาะอพาร์ทเมนต์ แฟลตและอาคารพาณิชย์ การลงทุนผลิตลดลงจากฐานสูงในเดือนเดียวกันปีก่อน อย่างไรก็ตาม ระดับของการลงทุนผลิตยังอยู่ในเกณฑ์ดีและการลงทุนผลิตของอุตสาหกรรมสำคัญยังคงมีต่อเนื่อง อาทิ อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งออก

การค้าผ่านด่านศุลกากรชายแดนในภาคเหนือ มูลค่าการส่งออก เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.4 จากระยะเดียวกันปีก่อนจากการขยายตัวของเกือบทุกหมวดสินค้า เช่น น้ำมัน เครื่องจักรกลการเกษตร และโทรศัพท์มือถือ มูลค่าการนำเข้า หดตัวร้อยละ 7.9 จากการลดลงของการนำเข้ากระแสไฟฟ้าจากลาวเป็นสำคัญ ขณะที่การนำเข้าจากเมียนมาขยายตัวดีทุกหมวดสินค้าโดยเฉพาะเศษเหล็ก

เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ร้อยละ 0.6 ทรงตัวจากเดือนก่อน อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 1.0 เร่งตัวจากเดือนก่อนตามราคาน้ำมันขายปลีก อัตราการว่างงานปรับฤดูกาลอยู่ที่ร้อยละ 1.1 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.7 เดือนก่อน ตามการว่างงานนอกภาคเกษตรที่เพิ่มขึ้นในภาคการผลิตและภาคก่อสร้าง

ภาคการเงิน ณ สิ้นเดือนเมษายน 2561 สาขาธนาคารพาณิชย์ในภาคเหนือมียอดคงค้างเงินให้สินเชื่อ 560,289 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.9 จากการลดลงของสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์บางแห่ง ด้านเงินฝากมียอดคงค้าง 678,725 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 สัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากอยู่ที่ร้อยละ 82.6

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

29 มิถุนายน 2561

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจภาค

โทร. 0 5393 1159 e-mail: RawisprR@bot.or.th